



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดาน  
อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา และฝ้าเพดานอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (ตามแบบ อบต.ชีบน กำหนด) กำหนดราคากลาง 237,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของราคากลาง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนเชื่อถือได้ซึ่งมีราคาต่อหนึ่งสัญญา
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

### กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากผู้ซื้อแบบ รูป รายละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจะถือว่ารับทราบคำชี้แจงตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานดีแล้ว จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบหรือจะยกเป็นข้อโต้แย้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนในภายหลังกมิได้

/กำหนด...



กำหนดขึ้นของสอบราคาจ้าง ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เว้นแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ให้ยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า) อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดเปิดของสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุส่วนการคลัง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-0311 ในวันและเวลาราชการ และสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ [www.cheebon.go.th](http://www.cheebon.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558



(นายสุวิทย์ หาญใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน